

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG VĂN GỬI QUÝ ĐỐI TÁC MẶT BẰNG

(Về việc điều chỉnh, miễn giảm chi phí thuê mặt bằng để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, do tác động của dịch bệnh Covid-19)

Kính gửi: Quý Đối tác của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động – đơn vị vận hành hai chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh – xin chân thành cảm ơn Quý Đối tác về sự hợp tác và đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua.

Như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, đại dịch Covid-19 đang là điểm nóng trên toàn thế giới do sự bùng phát mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trong suốt 3 tháng qua. Tại Việt Nam, dịch bệnh mặc dù vẫn đang trong tầm kiểm soát của Chính Phủ nhưng đã chuyển sang giai đoạn cao điểm của công tác phòng chống dịch khi bắt đầu có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, trong thời gian tới, Cơ quan Nhà nước có thể thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bao gồm việc phong tỏa các vùng có dịch, hạn chế đi lại và tạm ngưng hoạt động của các cơ sở kinh doanh hàng hóa/dịch vụ không thiết yếu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung, và tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Vì hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ với mạng lưới cửa hàng phủ khắp cả nước nên mặc dù đã tích cực cắt giảm các chi phí vận hành nhưng khi Chính Phủ áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh, Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh. Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào về thời điểm chấm dứt dịch bệnh cũng như thời điểm thị trường hồi phục trở lại, đồng nghĩa với việc Công ty và toàn thể nhân viên còn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước. Bằng công văn này, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của Quý Đối tác trong việc (1) điều chỉnh giảm 50% giá thuê mặt bằng trong 12 tháng và (2) miễn chi phí thuê mặt bằng của các cửa hàng trong thời gian phải đóng cửa tạm ngưng kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của Cơ quan Nhà nước. Đối ngữ của chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp về kế hoạch chi tiết và cụ thể với Quý Đối tác cho từng trường hợp.

Chúng tôi tin rằng Chính Phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh và khó khăn nào cũng sẽ qua đi. Vì vậy, sự thấu hiểu và hỗ trợ thiết thực của Quý Đối tác sẽ là động lực giúp Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, giúp hai bên tiếp tục mối quan hệ hợp tác chiến lược trong dài hạn.

Khi cần thêm thông tin chi tiết, Quý Đối Tác vui lòng liên hệ với Công ty theo thông tin sau:

- **Khu vực Miền Bắc:** Từ tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi trở ra toàn bộ phía Bắc: Liên hệ Ông Lê Tiến Thành – Trưởng phòng Phát triển Mặt bằng: Điện thoại: 090 6969 267

- **Khu vực Miền Nam:** Từ tỉnh Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai trở vào toàn bộ phía Nam: Liên hệ Ông Nguyễn Văn Đạt – Trưởng phòng Phát triển Mặt bằng: Điện thoại: 0936 936 999

Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động xin tri ân sâu sắc sự đồng hành của Quý Đối tác.

Đại diện Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động
GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG TOÀN QUỐC



Quách Vinh Nam